



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông qua 12 nghị quyết quan trọng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Chiều ngày 16/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc,

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN - THÀNH TÂM

Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh



Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá

khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 12 nghị quyết về: cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng; chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và bổ sung số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch

(Xem tiếp trang 4)

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Bùi Trung Kiên.

Ảnh: NGỌC LINH

Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 16/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn

Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT

Hơn 50.000 bài dự thi tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, sau gần 2 tháng phối hợp với Tỉnh đoàn phát động cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), ban tổ chức cuộc thi các cấp trong tỉnh đã nhận được hơn 50.000 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nội dung các bài thi được thể hiện phong phú, sinh động, bám sát lịch sử truyền thống, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; những hiểu biết chung về ngày hội quốc phòng toàn dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh...

Sau khi tiếp nhận bài dự thi từ cơ sở, Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn 25 bài dự thi tiêu biểu, chất lượng của các tập thể, cá nhân để xét giải và trưng bày tại đơn vị. Sau đó Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lựa chọn 5 bài dự thi chất lượng cao để tham gia cuộc thi cấp quân khu.

TẮT DAT

Ngoại khóa về an toàn giao thông

Đây là tiết học ngoại khóa do Trường THPT Nam Đông Quan phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình tổ chức sáng ngày 16/9 cho hơn 1.500 học sinh.

Tại tiết học, các em học sinh được tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, tham gia các trò chơi vui nhộn và có tính giáo dục cao như: nhận biết biển báo giao thông, thi kiến thức an toàn giao thông... Thông qua tiết học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, từ đó nghiêm túc chấp hành đồng thời có kỹ năng tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm có thể gặp trong quá trình tham gia giao thông.

Hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông nằm trong chuỗi chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" được Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình tổ chức thường niên tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

ĐẶNG ANH

Hương đi đúng trong nuôi tôm thẻ chân trắng

(Xem trang 2)



Nông dân Tiến Hải được mùa vụ tôm thẻ chân trắng.

Không chủ quan trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

(Xem trang 3)

1.600 cán bộ phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ

Từ ngày 4 - 16/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở tại 8 huyện, thành phố.

Tại các lớp bồi dưỡng, 1.600 chỉ hội trưởng chi hội phụ nữ được bồi dưỡng các nội dung: đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; định hướng một số giải pháp trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ; hướng dẫn kiến toàn tổ chức, cán bộ ở những cơ sở hội có sự thay đổi về địa giới hành chính; hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức hội cơ sở. Các đại biểu cũng được bồi dưỡng, nâng cao một số nghiệp vụ công tác hội cơ bản trong nhiệm kỳ và chuyên đề: an toàn cho phụ nữ và trẻ em; phương pháp giải quyết các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em.

Thông qua bồi dưỡng góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, các chuyên đề công tác hội cho đội ngũ cán bộ chi hội để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương.

PHƯƠNG CHI

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ĐÔNG HOÀNG Thực hiện tốt phong trào tiết kiệm giúp hội viên giảm nghèo

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo. Thông qua các mô hình tiết kiệm, Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong cuộc sống. Đến nay Hội đã xây dựng được 8 nhóm tiết kiệm, thu hút 1.150 hội viên tham gia, đã tiết kiệm được 115 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội đã giúp 11 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, đã có 8 hội viên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tích cực vận động hội viên tiết kiệm năng lượng với 100% gia đình hội viên sử dụng bóng đèn compact thay bóng đèn sợi đốt; sử dụng các thiết bị sinh hoạt thân thiện với môi trường...

MẠNH THẮNG